



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 9 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2905

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 32.89 Ad Value: 49,335

PRValue (x3): 148,005

ศิลปิน: ลีเมธี

หัวข้อข่าว: 'บุญมาก' ฟ้องแพ่ง บิ๊กบี แลนด์สวลงเล่นหุ้น

'บุญมาก' ฟ้องแพ่ง บิ๊กบี แลนด์สวลงเล่นหุ้น สูญเงิน 166 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า | 11

'บุญมาก' ฟ้องแพ่งบิ๊กบี แลนด์สวลงเล่นหุ้น

ผู้จัดการรายวัน 360° - "บุญมาก" เดินหน้าฟ้องแพ่ง "บางกอกแลนด์" เรียกค่าเสียหายมูลค่า 166 ล้านบาท กรณีกระทำความผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการปล่อยข่าวเท็จ จูงใจนักลงทุนเข้าซื้อหุ้น ขณะที่ยังคงถือสัญญาดำเนินต่อไป

วานนี้ (8 พ.ค.) ที่ศาลแพ่ง นายบุญมาก ศิริเนาวกุล นักบริหารการศึกษา และอดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทนายความ ได้ยื่นฟ้อง บริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BLAND โดยนายอนันต์ กาญจนพาสน์ พร้อมพวกรวม 14 คน ผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ละเมิด และเรียกค่าเสียหาย หลังจากที่ฟ้องคดีข้อโกง ไปก่อนหน้านี้อแล้ว โดยระบุว่า บริษัทบางกอกแลนด์ กับบริษัทเอเชียเวลท์ บันหุ้นทุบหุ้นหนี้อิงลูกค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น ดร.บุญมาก ได้ฟ้องต่อศาลอาญาว่า บริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยนายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการร่วมกับพวกรวม และกรรมการผู้มีอำนาจได้ร่วมสมคบกับ บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์ จำกัด โดยนายกรณ์ โชติจิรภาส กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนและนายรัชชัย ทองดี ร่วมกับพวกรวมและกรรมการผู้มีอำนาจ ได้สมคบร่วมกันกระทำการปั่นหุ้น ทุบหุ้น ด้วยการออกข่าวเท็จเพื่อหลอกลวงลูกค้าผู้ถือหุ้น บางกอกแลนด์ (BLAND) ตั้งแต่เดือน ส.ค. 59 จนถึง ส.ค. 61

ก่อนหน้านั้น ได้มีการออกออร์เรนด BLAND-W4 หรือเรียกว่าใบจองสิทธิ์ เพื่อให้ลูกค้าซื้อขายในตลาดหุ้นและใช้สิทธิ์แปลงเป็นหุ้นสามัญที่ราคา 2 บาท โดยหมดสิทธิ์การแปลงเป็นสามัญ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 61 โดยนายอนันต์ กาญจนพาสน์ ได้มีการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ ซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อหลอกลวงให้ลูกค้าให้เข้าใจผิดว่ามีกำไรคืนราคาหุ้นขึ้นสูงกว่า 2 บาทมาก แต่นายอนันต์ ได้กระทำการทุบหุ้นให้ราคาหุ้นมีแลนด์ต่ำกว่า 2 บาทมากโดยเจตนาหวังผลให้ตนเองและพวกรวมสามารถเข้าซื้อหุ้นมีแลนด์กลับคืนในราคาต่ำแบบไม่มีการลงทุนโครงการตามที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่อย่างใด

การซื้อหุ้นของบริษัทตนเองคืนในราคาต่ำกว่า 2 บาทมากนั้น นายอนันต์และพวกรวม ผลลัพธ์ให้กรรมการผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้ส่วนต่างกำไรมหาศาลในขนาดที่ข้างหน้าอีก 3 ปี รวมทั้งได้กำไรจำนวนมากจากการขายออร์เรนด BLAND-W4 ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจซึ่งเป็นผู้ออกออร์เรนดทุกคนได้รับจัดสรรฟรีหรือ 0 บาทจำนวนมาก แต่ลูกค้าผู้ที่ถูกหลอกลวงให้ถือหุ้นจำนวนมากตามคำชักชวนของบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องขาดทุนอย่างยับเยิน เพราะราคาหุ้นตกลงไปเป็น 0 บาทในช่วงเวลาต่อมา

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งสองได้สมคบกันกระทำการเข้าชักชวน และหลอกลวงลูกค้าถือหุ้นโดยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อคาดการณ์ราคาที่สูงให้ลูกค้าหลงเชื่อ มีการสมคบกันปั่นหุ้นและทุบหุ้นอย่างออกอากและผิดเพี้ยนไปจากสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเจตนาอันเป็นทุจริตเพื่อการเอาเปรียบลูกค้าและได้รับผลประโยชน์กลับไปยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ นายบุญมากและทนายความ ได้เดินทางไปศาลแพ่งโดยได้ยื่นฟ้องทางแพ่ง ให้จำเลยทั้งหมดรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 166.25 ล้านบาท โดยทางโจทก์ขอให้คิดค่าเสียหายในคดีนี้เพียง 100 ล้านบาท ซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ โดยยืนยันว่าได้แจ้งต่อจำเลยแล้วยังเพิกเฉยจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล นอกจากนี้ ยังคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวน 100 ล้านบาทนับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจำเลยทั้งหมดจะได้ชำระให้แก่โจทก์ โดยทนายความและดร.บุญมากมีความมั่นใจและจะเดินหน้าในการสืบพยานต่อไป.